



รายการ ร้อยเรื่อง...เมืองไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา และคณะทำงานด้านข้อมูลรายการร้อยเรื่อง...เมืองไทย
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอุทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๘-๒๑

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
เรียบเรียง นางจินตนา เอี่ยมคง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
ออกอากาศ มีนาคม ๒๕๕๙

สถาบันการเงิน (Financial Institution) หมายถึง องค์กรที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ออมกับผู้กู้ โดยทำหน้าที่ในการระดมเงินจากแหล่งต่าง ๆ แล้วนำเงินนั้นออกไปให้กู้หรือแสวงหาประโยชน์ในการลงทุนทางการเงิน สถาบันการเงินแบ่งออกได้เป็น ๓ ประเภท คือ ๑) ธนาคารกลาง ๒) ธนาคารพาณิชย์ และ ๓) สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร

สถาบันการเงินมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเงินของประเทศ โดยทำหน้าที่ระดมและจัดสรรเงินทุนแก่ภาคเศรษฐกิจ การชำระราคาและบริการ การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการให้ข้อมูลทางการเงินเพื่อการตัดสินใจ จากขอบเขตธุรกรรมที่ขยายกว้างขึ้นและซับซ้อนขึ้นตามกระแสแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีโลกาภิวัตน์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งกำกับดูแลสถาบันการเงิน อันได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ไทย ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ สาขาของธนาคารต่างประเทศ สำนักงานผู้แทนธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทบริหารสินทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจที่มีใช้สถาบันการเงิน (non-bank) บางประเภท ได้แก่ ธุรกิจบัตรเครดิตและธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ นอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย ยังได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังให้ตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ ในการกำกับการทำงานของบริษัทข้อมูลเครดิต จึงมีกลไกการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

เพื่อให้ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถดูแลความเสี่ยงของสถาบันการเงินได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับเงินฝากของประชาชน คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. นี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งข้อดีของพระราชบัญญัติ คือ เป็นการให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดข้อยกเว้นในการให้สินเชื่อกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินหรือผู้ที่

เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในกรณีเป็นการให้สินเชื่อที่ไม่มีลักษณะเป็นการยกย่ายถ่ายทรัพย์สินออกจากสถาบันการเงินโดยมิชอบจะช่วยลดอุปสรรคในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน อีกทั้งทำให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติสำหรับกรณีการให้สินเชื่อแก่กรรมการและผู้บริหารสถาบันการเงิน จึงผลักดันให้มีร่างพระราชบัญญัตินี้ โดยในการประชุมสมานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้พิจารณา วาระที่หนึ่ง โดยร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. มีเนื้อหารวมจำนวน ๓ มาตรา สรุปสาระสำคัญ คือ ห้ามมิให้สถาบันการเงินไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ให้สินเชื่อ ทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ หรือประกันหนี้แก่กรรมการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือ ผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น ผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงินหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เว้นแต่เป็นการให้สินเชื่อ ทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ หรือประกันหนี้ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติเดิมก่อนดำรงตำแหน่ง หรือ เป็นการปรับโครงสร้างหนี้เดิมโดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด โดยที่ประชุมลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการวิสามัญฯ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน และในการประชุมสมานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้พิจารณาในวาระที่สอง เรียงตามลำดับมาตรา และลงมติวาระที่สาม สมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย และได้ตราเป็นพระราชบัญญัติ ที่เรียกว่า “**พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘**” ซึ่งมีผลบังคับใช้ หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ผ่านมารียบร้อยแล้ว

การประกอบธุรกิจหรือการทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินต่าง ๆ ผู้ทำธุรกรรมทางการเงินควรศึกษาข้อมูลของธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงและน่าเชื่อถือ ในขณะที่เดียวกันธนาคารหรือสถาบันการเงินต้องดำเนินการตามระบบการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากลเพื่อประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพไว้รองรับผลกระทบจากความผันผวนต่าง ๆ และควรให้บริการที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และนำข้อเสนอแนะของลูกค้ามากำหนดหรือปรับปรุงแนวทางการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนการพัฒนาให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน

บรรณานุกรม

- ธนาคารแห่งประเทศไทย. (ม.ป.ป.). **สถาบันการเงิน**. สืบค้น ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จาก https://www.bot.or.th/Thai/BOTStoryTelling/Pages/FinancialInstitutions_StoryTelling_FI.aspx
- ภราดร ปรีดาศักดิ์. (๒๕๔๙). **พจนานุกรมเศรษฐศาสตร์**. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- “พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘” (๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘). **ราชกิจจานุเบกษา** เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓ ก, น. ๔๐-๔๒.
- สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, สำนักรายงานการประชุมและชวเลข. (๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗). **บันทึกการประชุม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๗** สืบค้น ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จาก http://drmlib.parliament.go.th/viewer/viewer2.php?url=http://dl.parliament.go.th/bitstream/handle/lirt/429863/m_nla_25571106_21.pdf?sequence=1
- สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, สำนักรายงานการประชุมและชวเลข. (๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗). **บันทึกการประชุม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๗** สืบค้น ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จาก http://drmlib.parliament.go.th/viewer/viewer2.php?url=http://dl.parliament.go.th/bitstream/handle/lirt/429845/m_nla_25571212_31.pdf?sequence=1
- สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, สำนักกฎหมาย, กลุ่มงานกฎหมาย ๒. (๒๕๕๗). **เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.**, กรุงเทพฯ: สำนักการพิมพ์.